



TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÌNH THUẬN
PHÒNG TC- HC- TT- TL

GIỚI THIỆU THÔNG TIN THÁNG 4 NĂM 2019

STT	TÊN BÀI	TÁC GIẢ	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức ở nước ta hiện nay	Lê Vĩnh Tân	Trước yêu cầu cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và hội nhập quốc tế, bên cạnh việc thực hiện các nội dung khác của công tác cán bộ, hoạt động bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng đóng vai trò quan trọng.	Tạp chí Cộng sản, số 4/ 2019- tr. 8
2	Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu thực trạng xây dựng và thi hành pháp luật về dân tộc thiểu số , miền núi	GS.TS Lê Hồng Hạnh	Bài viết đề cập đến cách tiếp cận nghiên cứu thực trạng xây dựng, thi hành pháp luật về vấn đề dân tộc thiểu số, miền núi. Đặc biệt tác giả đưa ra quan điểm của mình về các khái niệm như: dân tộc thiểu số, “ thể chế” nhằm làm sáng tỏ hơn cách tiếp cận các vấn đề, hướng tới hoàn thiện vững chắc hệ thống pháp luật và chính sách hiện hành	Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 4/2019 -tr.3
3	Đưa tư tưởng dân vận của Bác vào đời sống hàng ngày của chúng ta	Phạm Văn Đồng	Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Dân vận đăng trên báo Sự thật (15/10/1949 – 15/10/2019), tạp chí Dân vận trân trọng giới thiệu phát biểu của Cố Thủ tướng, Cố vấn Phạm Văn Đồng về dân vận tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận trung ương ngày 27/10/1994, mà đến nay, nhiều nội dung trong bài vẫn còn nguyên giá trị	Tạp chí Dân vận số 4/2019, tr.3

4	Một số giải pháp hoàn thiện luật về cán bộ, công chức, viên chức	TS. Lê Thanh Bình	Hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức là một nhiệm vụ quan trọng góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết số 18 - NQ/TU ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/10/2017 của Hội nghị trung ương 6 (khóa XII) trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của một nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại, phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế	Tạp chí Quản lý nhà nước- số 4/2019, tr.29
5	Tinh thần Tuyên ngôn của Đảng cộng sản trong đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam	PGS,TS. Trần Thị Minh Tuyết	Từ khi ra đời đến nay, “ Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” do C.Mác và Ph. Ăngghen soạn thảo luôn là ngọn cờ tư tưởng của các đảng cộng sản trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Đảng cộng sản Việt Nam là một trong số rất ít các đảng cách mạng vẫn kiên trì từng bước hiện thực hóa những nguyên lý cách mạng do Tuyên ngôn đề ra. Bằng sự trung thành một cách sáng tạo theo đường lối Đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam đã góp phần khẳng định giá trị, sức sống bất diệt của Tuyên ngôn trong thời đại mới và không gian mới	Tạp chí Triết học – số 2/2019, tr.3
6	Quyết tâm chiến lược và tận dụng sáng tạo thời cơ trong đại thắng mùa xuân năm 1975	PGS, TS. Nguyễn Đình Lê	Sau Hiệp định Pa-ri 1973, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã đánh giá đúng bối cảnh lịch sử, so sánh tương quan lực lượng giữa hai bên, cùng với quá trình chuẩn bị thực lực về mọi mặt, cân nhắc tình thế, từ đó hoạch định quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam và từ diễn biến thực tiễn sôi động của chiến trường năm thời cơ tiến lên giành	Tạp chí Lịch sử Đảng – số 4/2019, tr.9


SẢN
RƯỚC
HÌNH
?

			toàn thắng. Từ kế hoạch chiến lược đến vận dụng thời cơ lịch sử có một không hai để giải phóng hoàn toàn miền Nam trong thời gian ngắn, là kết quả của quá trình vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng, kháng chiến của nhân dân Việt Nam do Trung ương Đảng, Bộ Chính trị lãnh đạo	
7	Sự kết tinh tư tưởng – đạo đức và phong cách trong Di chúc của Hồ Chí Minh	GS, TS. Hoàng Chí Bảo	Tròn 50 năm, Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc là sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Bài viết này luận giải ý nghĩa thời đại và sự trùng hợp linh thiêng của Di chúc, tầm cao tư tưởng, một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc phong cách Hồ Chí Minh	Tạp chí Lý luận chính trị - số 4/2019, tr.8
8	Một số kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và vấn đề thực thi chính sách dân tộc của Trung Quốc thời hiện đại	TS. Trần Văn Hà	Việc tìm hiểu kinh nghiệm lý luận cũng như thực tiễn về quan điểm phát triển dân tộc, chính sách dân tộc của mỗi quốc gia trong khi vực, nhất là các nước láng giềng có chung biên giới, có quan hệ thân tộc đồng tộc và giao thương trong bối cảnh toàn cầu hóa là cần thiết. Dựa trên việc tìm hiểu một số chương trình lớn phát triển kinh tế - xã hội được thực thi tại các khu tự trị vùng biên cương của Trung Quốc qua 30 năm cải cách mở cửa, nhất là 10 năm gần đây liên quan đến chính sách dân tộc, bài viết hàm ý gợi mở kinh nghiệm về xây dựng chính sách dân tộc đối với cấp vùng và liên vùng của nước ta thời gian tới	Tạp chí Dân tộc học – số 2/2019, tr.12



9	Nêu gương, trách nhiệm và đạo lý của người cán bộ Đảng	PGS, TS. Hồ Tấn Sáng	Đề cao trách nhiệm nêu gương là một yêu cầu vừa cấp bách, vừa lâu dài trong công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tham nhũng, tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, qua đó củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng	Tạp chí Xây dựng Đảng – số 5/2019, tr.35
---	--	----------------------	--	--

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Khắc Nam Sơn

